

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561

### สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยฉลองครบรอบ 100 ปี สุดยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนาข้าวไทยในทุกมิติ

งานฉลองครบรอบ 100 ปี การสถาปนาสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “1 ศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ... ปักธงข้าวไทยในเวทีโลก” ณ ห้องนงาบาย โรงแรมดุสิตธานี โดยมี ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นประธาน พร้อมนำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการข้าวไทยจากทั่วโลกที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ คณะทูตานุทูต ตัวแทนจากสภาหอการค้าไทย และหอการค้าต่างประเทศในไทย

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ เท่านั้น แต่ถือเป็นการฉลองความสำเร็จของข้าวไทยที่สามารถปักธง สร้างชื่อให้ประเทศไทยในเวทีโลกมายาวนานถึงหนึ่งศตวรรษ รวมทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีคุณูปการต่อวงการข้าวและสมาคมฯ โดยได้มีการจัดสร้างรางวัลเกียรติยศ TREA Centennial Trophy” เพื่อมอบเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลทรงคุณค่าผู้มีคุณูปการต่อการส่งออกข้าวไทยในรอบศตวรรษ เพียง 3 ท่าน จากทั่วโลก

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานครบรอบ 100 ปี ของสมาคมฯ คือนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับข้าวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ในฐานะคนไทยพวกเราตระหนักดีถึงบุญคุณของแผ่นดินและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผู้ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา”

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวนาไทยใน 7 จังหวัดแหล่งผลิตข้าวสำคัญของไทยและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 42 จังหวัดอย่างใกล้ชิด และได้้นำประเด็นต่างๆ มาร่วมถกและหารือแนวทางก่อนประกาศเป็นปฏิญญาในการแก้ปัญหา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างเป็นรัฐธรรมนูญและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ง เพื่อข้าว เพื่อชาวนา เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ที่มา Siam Focus Times

## รมว.พาณิชย์ เผยตปท.มั่นใจคุณภาพข้าวไทย แม้อาราคาสูง ยันเดินหน้าขยายตลาดข้าวทั่วโลก รองรับผลผลิตฤดูกาลใหม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้จัดงาน The International Rice and Rice Products Business Matching ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้นำเข้าจากทั่วโลกกว่า 28 ประเทศ 165 บริษัท พบกับผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยจำนวน 171 รายนั้น ปรากฏว่า เกิดการจับคู่ทางการค้ามากกว่า 1,000 คู่ สามารถตกลงสั่งซื้อสินค้าทันทีภายในงานจำนวน 46.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.5% โดยข้าวที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องชนิดต่างๆ เป็นต้น รวมยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี คาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 30,000 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าครั้งนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งนับเป็นมาตรการส่งเสริมตลาดเพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงต้นฤดูและสร้างความมั่นใจด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ในปี 61/62 แม้อาราคาข้าวของไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จะมีผลผลิตจำกัดทำให้ราคาค่อนข้างสูง แต่ลูกค้าจากต่างประเทศยังมั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย ผนวกกับการให้บริการอย่างมืออาชีพของผู้ประกอบการไทยส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในมาตรการเพื่อดูแลพี่น้องชาวนาที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การหารลดเกี่ยวข้าวราคาถูกลง การชดเชยเก็บข้าวในยุ้งฉาง เป็นต้น สำหรับการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวในปี 2562 มุ่งเพิ่มกิจกรรมทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไป อาทิ การมอบรางวัลมิตรแท้ข้าวไทยดีเด่น (Best Friend of Thai Rice Award) ให้แก่ ผู้นำเข้า/กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายในการขยายตลาดอย่างยั่งยืน

ส่วนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยร่วมกับผู้นำกระแสการค้า (Trade Influencer) ซึ่งเป็นการเจาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังในการบริโภคสูง ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะตลาดจีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ขณะที่ด้านออนไลน์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีลงนามความร่วมมือกับ JD.com พร้อมทั้งประกาศการสั่งซื้อสินค้าข้าว ข้าวสี และผลิตภัณฑ์ข้าวจากเกษตรกร สหกรณ์ และ ผู้ประกอบการไทย พิธีลงนามความร่วมมือกับ King Wai Group เพื่อคัดเลือกสินค้าอาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว วางจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายสินค้านำเข้า IMX 365 exhibition hall ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเว็บไซต์ KJT.com cross border e-commerce แห่งแรกของจีน 3) วางแผนการตลาดการจัดซื้อสินค้าข้าว และผลไม้ร่วมกับ Hema Fresh ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้จะดำเนินการได้ทันทีตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

ที่มา ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## พาณิชย์เปิดเจรจาซื้อขายข้าว ผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างประเทศกว่า160 ราย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อผู้นำเข้าเดินทางมาร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 160 ราย จาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ฮองกง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออก

กลาง อาเซียน และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 170 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเร่งรัดการส่งออกข้าวของไทย สู่ตลาดโลกให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย

“โครงการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยในการขยายสู่ทางการส่งออกสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถดูดซับผลผลิตออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว และพยุงราคาสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเชิญผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และคาดว่าจะก่อให้เกิดคำสั่งซื้อทันทีประมาณ 1,500 ล้านบาท และคำสั่งซื้อใน 1 ปีอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

“อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กระทรวงฯ ได้รับข่าวดีว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูงถึง 16,000 - 17,000 บาท ในขณะที่ข้าวเปลือกแ่ห่งมีราคาสูงถึง 18,000 บาท ในบางพื้นที่ และเตรียมมาตรการสำคัญในการสนับสนุน อาทิ การจัดการเกี่ยวข้าว นวดข้าวในราคายุติธรรมให้แก่พี่น้องชาวนา พร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้แก่ผู้นำเข้าในคราวเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงฯ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติม ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการลงนามความตกลง MOU ระหว่างผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทย จำนวน 4 ฉบับ รวม 93,000 ตัน ได้แก่

- ฉบับแรก ได้แก่ การลงนามระหว่าง 759 Store ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มี 224 สาขาทั่วเกาะฮ่องกง กับบริษัท Siam Diamond Export Rice จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 10,000 ตัน

- ฉบับที่สอง ได้แก่ การลงนามระหว่าง 759 Store ของฮ่องกง กับบริษัท Global Rice Intertrade จำกัด เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 4,000 ตันโดยทาง 759 Store ยังต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเจาะตลาดภัตตาคารและร้านค้าทั่วไปด้วย

- ฉบับที่สาม เป็นการลงนามการลงนามระหว่างบริษัท Everflowing Fortune Trading Inc.จากฟิลิปปินส์ กับบริษัท Asia Golden Rice จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวขาวไทย 5% 15% และ 25%รวมจำนวน 70,000 ตัน และข้าวหอมมะลิไทย อีกจำนวน 5,000 ตัน

- ฉบับที่สี่ เป็นการลงนามการลงนามระหว่างบริษัท Guangdong Youliang Grain & Oil Industrial Co., Ltd. จากจีน กับบริษัท Homkula จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวหอมมะลิไทยออร์แกนิกส์ รวมจำนวน 4,000 ตัน

โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561 โดยหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย นำไปสู่การส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 11 ล้านตันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดใหม่และข้าวสีของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้าวกข 43 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมมะลิแดง

อนึ่ง ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าว ข้าวสี และนวัตกรรมข้าวของไทย อีกทั้งยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การชิมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์อาหาร Ready to Cook และ Ready to Eat ที่ได้ตรารับรอง Thai SELECT และการนำผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม สถาน

ประกอบการสินค้าข้าว ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเสียวไร่) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและแสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของไทย สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของข้าวไทย นำไปสู่การขยายช่องทางการส่งออกสู่ตลาดโลก

สินค้าข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของสินค้าเกษตรทั้งหมดที่ไทยส่งออก ในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 8.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ตลาดส่งออกหลักได้แก่ เบนิน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ปี 62 ส่งออกข้าววบล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ต.ค. 2561 อยู่ที่ 8.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 0.1% และคาดว่าทั้งปีนี้จะสามารถส่งออกได้รวม 11 ล้านตัน มูลค่า 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.77 แสนล้านบาท แต่คาดว่าในปี 2562 ปริมาณการส่งออกข้าวไทยจะลดลงเหลือแค่ 10 ล้านตัน มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.65 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยในปี 2562 ลดลงจากปีไป 1 ล้านตัน เนื่องจากปีนี้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหลักอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีการนำเข้าข้าวมากกว่าปกติ ทำให้คาดว่าปีหน้าการนำเข้าในส่วนนี้จะหายไป ประกอบกับตลาดนำเข้าข้าวรายอื่นๆ อยู่ในภาวะทรงตัว

นอกจากนี้ ยังมีจีนเป็นตัวแปรสำคัญที่จะมาแย่งตลาดข้าวในแอฟริกาของไทยไป เนื่องจากจีนมีข้าวขาวเก่าที่อยู่ในสต็อกมากถึง 113 ล้านตัน ซึ่งสามารถนำข้าวเก่าเหล่านี้มาทำเป็นข้าวหนึ่งและส่งขายในราคา 325 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งต่ำกว่าไทยที่ขายอยู่ 329 ดอลลาร์

คาดว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 2562 จะทรุดลงจากปีนี้ เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยจีนจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเวลาจีนพลิกตัวทำอะไรต้องระวัง รวมทั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ข้าวไทยไม่มีการพัฒนา ขณะที่เวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ออกมาให้มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อในราคาต่างๆ มากขึ้น และยังมีต้นทุนในการส่งออกข้าวสูงกว่าไทย นายเจริญ กล่าว

อย่างไรก็ดี จากปัญหาปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดที่มีจำกัด และมาตรการจํานาย่างฉางของรัฐบาลในการชะลอข้าวไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และถือเป็นปีทองของชาวนาไทย

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคอีสานฤดูกาลผลิต 2560/2561 ลดลง 20% เนื่องจากเจอปัญหาน้ำท่วมและฝนตกชุก พอมาปีนี้ก็คาดว่าผลผลิตจะลดน้อยลงกว่าปีก่อน ทำให้เกิดการแย่งซื้อข้าวโดยแคในช่วงต้นฤดูราคาข้าวหอมมะลิที่ความชื้น 15% สูงถึง 1.75-1.8 หมื่นบาท/ตัน และข้าวความชื้นที่ 25-30% อยู่ที่ 1.4 หมื่นบาท/ตัน ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2-1.4 หมื่นบาท/ตัน หรือมีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40% และเชื่อว่าราคานี้ผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ชาวนาอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพอดี

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไทยที่อยู่ 1.8 หมื่นบาท/ตัน ทำให้ราคาขายในตลาดโลกสูงถึง 1,100 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งผู้ส่งออกเองไม่ต้องการให้ราคาสูงจนเกินไป เพราะหากราคาสูงมากก็จะทำให้ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยหายไป เนื่องจากผู้ซื้อส่วนหนึ่งหันไปซื้อข้าวที่อื่นแทน โดย 1 ปีที่ผ่านมา ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดไปแล้ว 25% แต่ยังไม่ต่างกับราคาข้าวสารของปีที่แล้ว จึงทำให้ข้าวถุงยังไม่ปรับขึ้นราคาในช่วงนี้

นอกจากนี้ ในโอกาสที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ จึงได้มีการจัดสร้างรางวัลเกียรติยศ TREA Centennial Trophy เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลทรงคุณค่าผู้มีคุณูปการต่อการส่งออกข้าวไทยในรอบศตวรรษด้วย

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### **ข้าวอินทรีย์หวั่นคู่แข่ง หลังราคาทิ้งห่างเพื่อนบ้าน**

นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสง ต.คู อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิมีราคาสูงพุ่งขึ้นไปถึงตันละ 17,500 บาท เมื่อเทียบราคาในตลาดโลก เวลานี้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน แม้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านอุ่มแสงจะปลูกข้าวอินทรีย์ แปรรูปข้าวถุงภายใต้แบรนด์เกษตรทิพย์ และส่งออกด้วยวิธีซื้อขายผ่านเทรดเดอร์ไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ตาม แต่ปีนี้เริ่มมีความวิตกกังวลว่า ตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จะประสบปัญหาได้ เพราะราคาข้าวธรรมดาปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้การรับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีต้นทุนแพงขึ้นตามไปด้วย จนไม่อาจขายสูงแข่งกับข้าวอินทรีย์ของประเทศเพื่อนบ้าน

“เพราะการรับซื้อข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรเราจะให้ราคาสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป ตันละ 2,500 บาท เมื่อราคาข้าวหอมมะลิทั่วไปขยับขึ้นไปถึง 17,500 บาท เพราะผู้ประกอบการส่งออก โรงสีมาแข่งขันแย่งให้ราคา เพราะต้องส่งออกให้ทันตามออเดอร์ที่ได้ตกลงกับต่างประเทศ เนื่องจากปีนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่ำกว่าที่คาดการณ์ด้วยประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งท่วม ทั้งแล้ง เลยทำให้เราต้องซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรสูงขึ้นไปถึง ตันละ 20,000 บาท และเมื่อนำไปสีแปรรูปบรรจุถุงแล้ว ราคาจำหน่ายในตลาดโลกแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถึงตันละ 5,000 บาท เรียกว่าแพงเป็นประวัติการณ์ของข้าวอินทรีย์ไทย จนทำให้คู่แข่งหันเลือกซื้อข้าวอินทรีย์จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ำกว่า”

นายบุญมี บอกว่า การทำข้าวอินทรีย์ในปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต ที่เราทำอย่างไรก็ได้ แค่ให้ประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ข้าวมีคุณภาพ อินทรีย์แท้และมาจากไทย แต่ตอนนี้หลายประเทศที่เราส่งออกเริ่มมีมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของตัวเองมาเป็นข้อกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตาม เลยเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถทำตลาดข้าวอินทรีย์แข่งกับไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีต้นทุนผลิตต่ำกว่าไทย ที่สำคัญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง พื้นที่เพาะปลูก 20,716 ไร่ ผลผลิตที่ได้มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาดต่างประเทศมากถึง 70% หากสถานการณ์ราคาข้าวยังเป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มอย่างแน่นอน

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### **ปรากฏการณ์ใหม่ ชาวนาแย่งซื้อพันธุ์ข้าว ศูนย์ฯ ชัยนาทไม่พอขาย**

วันที่ 12 พ.ย.61 ที่บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท หมู่ 4 ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมนรมย์ จังหวัดชัยนาท ชาวนาจาก 4 จังหวัดได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี กว่า 300 คน มารอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

หอมปทุมธานี 1 จนเกือบเกิดเหตุชุลมุน เนื่องจากปริมาณข้าวไม่เพียงพอที่จะจำหน่ายให้ ต้องเจรจาขอเฉลี่ยให้รายละเอียด 7 กระสอบ

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เผยว่า วันนี้เกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เกษตรกรชาวนาแห่มารอซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่เมื่อวานประมาณ 3 ทุ่ม ทางสำนักงานได้จัดสถานที่ให้นอนพักบริการน้ำและกาแฟ และในวันนี้(12พ.ย.61)ได้จัดเก้าอี้ไว้รองรับและจัดบัตรคิวรอรับบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด เดิมมีความตั้งใจให้รายละเอียดครั้งต้น หรือ 500 กิโลกรัม แต่ด้วยจำนวนเกษตรกรที่มาในวันนี้ 343 ราย จากจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี โดยส่วนใหญ่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี1 ซึ่งมีเพียง 65 ตัน จึงต้องแบ่งปันรายละเอียดในจำนวนเท่าๆกันรายละเอียด 7 กระสอบ แม้บางรายอาจไม่พอใจที่ได้น้อย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ

ทั้งนี้ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 ปีละ 600 ตัน ฤดูกาลละ 300 ตัน ไม่คาดคิดว่าปีนี้ความต้องการของเกษตรกรจะมีสูงมากขนาดนี้ อาจเนื่องจากราคาข้าวหอมสูงขึ้น ซึ่งในล็อตแรกของฤดูกาลนี้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี 1 จำนวน 65 ตัน จำหน่ายหมดในวันนี้ และจะมีเข้ามาอีกในเดือนธันวาคมนี้แต่ไม่มากนักประมาณ 40-50 ตัน นอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 และ กข57 จะเปิดจำหน่ายในวันพรุ่งนี้

นายสมเจตร ลอยประดิษฐ์ ชาวนาตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ หนึ่งในเกษตรกรที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ปลูกข้าวพันธุ์ กข57 ขายได้ตันละ 6,800 บาท ที่มาซื้อพันธุ์ข้าวหอมไปปลูกเพราะราคาสูง ตอนนี้อายุอยู่ที่ตันละกว่า 8,000-10,000 บาท วันนี้ตั้งใจจะมาซื้อ 15 กระสอบ แต่ได้แค่ 7 กระสอบ ที่ได้น้อยเพราะมีคนมาซื้อเยอะจากหลายจังหวัดเช่น สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี กำแพงเพชร สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมที่ได้ไป 7 กระสอบนี้คาดว่าจะปลูกได้ประมาณ 8-9 ไร่

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### **ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เข้าบัญชีเกษตรกร 3.6 ล้านบาท ภายใน พ.ย.นี้**

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละเอียด 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการนำข้าวเปลือกมาปรับปรุงคุณภาพโดยการลดความชื้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือนำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เหมาะสม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงิน 57,722 ล้านบาท

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาสอบทานกับข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ทำให้นาข้าวเสียหายและได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้ว เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ พร้อมกับเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว



แข่งขันของข้าวกัมพูชาลดลง โดยที่กัมพูชาจะต้องปรับตัวโดยการกระจายสินค้าออกไปยังตลาดอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป ซึ่งกัมพูชากำลังมองไปที่ตลาดจีน ซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

รองประธานสหพันธ์ข้าวฯ ระบุว่า การเสนอให้ใช้อัตราภาษีนำเข้าสำหรับข้าวกัมพูชาในครั้งนี้ถือว่าไม่เป็นการสมควร เพราะเกษตรกรของประเทศอิตาลีและสเปนได้เปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าวพันธุ์ Japonica เนื่องจากสร้างผลกำไรดีกว่าการปลูกข้าวพันธุ์ Indica แต่พวกเขาก็ยังคงตำหนิว่ากัมพูชาและเมียนมาร์ส่งออกข้าวสายพันธุ์ Indica ที่มีราคาถูกกว่าไปตีตลาดในสหภาพยุโรป ดังนั้นเกษตรกรของกัมพูชาจะต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ ด้วย และกระจายสินค้าไปยังตลาดอื่นๆ เพื่อความอยู่รอด

ที่มา *Oryza.com*

## เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) เมียนมาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.25 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 435.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยข้าวสารประมาณ 1 ล้านตัน ไปยัง 43 ประเทศ และข้าวหักประมาณ 251,224 ตัน ไปยัง 18 ประเทศ โดยเป็นการส่งออกทางแนวชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 53.4% และส่งออกทางเรือในสัดส่วน 46.6%

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2017/18 (1 เมษายน 2017-31 มีนาคม 2018) เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน เป็นข้าวสารประมาณ 2.89 ล้านตันมูลค่าประมาณ 1.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และข้าวหัก 620,696 ตัน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศจีนซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปทางชายแดนทางตอนเหนือของประเทศที่ติดกับประเทศจีน ขณะที่ตลาดอื่นๆ เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน สหภาพยุโรป และประเทศในแถบแอฟริกา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.423 ล้านตัน มูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2013/14 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.262 ล้านตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2014/15 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.84 ล้านตัน มูลค่า 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2015/16 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.493 ล้านตัน มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.75 ล้านตัน มูลค่า 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปีงบประมาณ 2017/18 มีการส่งออกข้าวประมาณ 3.576 ล้านตัน มูลค่า 1,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมาร์ (MRF) คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกทั้งหมด ปีงบประมาณ 2013/14 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ปีงบประมาณ 2014/15 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77% ปีงบประมาณ 2015/16 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82% และปีงบประมาณ 2016/17 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ขณะที่ในปีงบประมาณ 2017/18 ที่ผ่านมา สัดส่วนการส่งออกผ่านทางทะเลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48%

ที่มา *Oryza.com*



## ฟิลิปปินส์

ความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวแบบ G to G อีกครั้ง (G2G re-tender) เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% จำนวน 203,000 ตัน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าประเทศไทยเสนอราคาข้าวขาว 25% ในราคา 480.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามเสนอราคา 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาของทั้งสองประเทศสูงกว่าราคาอ้างอิงที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดไว้ที่ 447.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน และหลังจากนั้นเวียดนามได้เสนอราคาลดลงมาอยู่ที่ราคา 481.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ปฏิเสธข้อเสนอของทั้งสองประเทศ เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยและเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมการประมูล เนื่องจากติดขัดเรื่องเงื่อนไขที่ระบุใน TOR (the terms of reference) ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบ เช่น การโอนย้ายพอร์ตขนถ่ายสินค้า เงื่อนไขการรมยา และค่าปรับสำหรับการส่งมอบ

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) เตรียมที่จะพิจารณาทบทวนราคาอ้างอิง (reference price) สำหรับการประมูลซื้อข้าวอีกครั้ง รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบข้าวด้วย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมก่อนการประมูล (Pre-Bid conference) ที่ National Meat Inspection Service (NMIS) ที่เมือง Quezon city เกี่ยวกับการประมูลแบบ G to P เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% (25% BROKENS, WELL MILLED LONG GRAIN WHITE RICE) จำนวน 500,000 ตัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 13 ราย ประกอบด้วย บริษัทจากเวียดนาม 5 ราย เช่น Vietnam Northern Food Corp., Vietnam Southern Food Corp., Tan Long Group Joint Stock Co., Gia International Corp. และ Hiep Loi Joint Stock Co. บริษัทจากไทย 4 ราย เช่น Ponglarp Co. Ltd., Thai Hua Co. Ltd., Capital Cereals Co. Ltd., และ Asia Golden Rice Co. Ltd. นอกจากนี้ยังมีบริษัทค้าข้าวนานาชาติ เช่น Olam International Ltd. จากสิงคโปร์ Phoenix Global DMCC จากสหรัฐอเมริกาบริษัท Shwe Wah Yaung Agricultural Products Co. Inc. จากเมียนมาร์ และ Meskey & Femtee Trading Co. Ltd. จากปากีสถาน

การประมูลครั้งนี้ NFA ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 12.2 พันล้านเปโซ โดยมีราคาอ้างอิงที่ 447.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าการประมูลเมื่อเดือนที่แล้วที่ 431.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยข้าวจำนวน 500,000 ตัน ถูกแบ่งออกเป็น 9 ล็อต ไปยังท่าเรือ 14 แห่ง ประกอบด้วยที่ท่า Subic 118,000 ตัน ท่า Manila 75,000 ตัน ท่า La Union 55,000 ตัน ท่า Batangas 40,000 ตัน General Santos City 32,500 ตัน Tabaco 30,000 ตัน และท่า Cagayan de Oro 26,700 ตัน ท่า Cebu 25,000 ตัน ท่า Iloilo และ Tacloban แห่งละ 20,000 ตัน ท่า Zamboanga City 17,300 ตัน ท่า Davao City 12,500 ตัน ท่า Surigao 10,000 ตัน และท่า Bacolod 8,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบล็อตแรกจำนวน 250,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และอีก 250,000 ตัน ส่งมอบภายใน 31 มกราคม 2019

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 3.916 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 5.7% และลดลงจากการรายงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานไว้ว่า ในช่วงไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.09 ล้านตัน (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 1.4%)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 1.590 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 49 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,500 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 36.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.168 ล้านตันในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 17.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.936 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.128 ล้านตัน ลดลงประมาณ 19.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.159 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 8.08% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 4 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมาประมาณ 15.6% ซึ่งสต็อกข้าวของ NFA ในขณะนี้เป็นการนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 99.83%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.602 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.705 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 37.88% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 19 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 34.82% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.859 ล้านตัน ลดลง 19.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.072 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 54.04% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 26 วัน) แต่เพิ่มขึ้น 40.80% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 20.9 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 393 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 1.42% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 12.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 839 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 1.26% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 14.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 48.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 909 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.94% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 14.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.65 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 784 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 1.3% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 45.14 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 849 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 1.2% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 18.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (the Indonesia Stock Exchange; IDEX) รายงานว่า แนวโน้มการบริโภคข้าวของกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางได้เริ่มหันไปบริโภคข้าวเกรดพรีเมียมมากขึ้นแทนข้าวที่มีคุณภาพปานกลาง ซึ่งตามรายงานของบริษัท PT Buyung Poetra Sembada (HOKI) ที่เป็นผู้ผลิตข้าว ระบุไว้ในรายงานการเงินของบริษัทโดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นประมาณ 17.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้ในส่วน of ข้าวเกรดพรีเมียมเพิ่มขึ้นประมาณ 15.6%

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผู้บริโภคเริ่มหันไปบริโภคข้าวคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แนวโน้มของราคาข้าวในตลาดจะพิจารณาจากข้าวคุณภาพดีมากกว่าข้าวคุณภาพปานกลาง นอกจากนี้หากสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วจะพบว่า ในช่วงที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคจะไม่หันกลับไปซื้อข้าวคุณภาพปานกลาง แต่จะเลือกใช้วิธีบริโภคข้าวคุณภาพดีในปริมาณที่ลดลง

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 6,521 ตัน คิดเป็น 1.75% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 372,628 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 287.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติเกาหลีใต้รายงานว่ ปริมาณผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปีนี้อยู่ที่ ประมาณ 3.86 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 40 ปี (ในปี 1980 เกาหลีใต้มีผลผลิตข้าวประมาณ 3.55 ล้านตัน) ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีประมาณ 4.61 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวและผลผลิตข้าวลง เพื่อแก้ปัญหาอุปทานข้าวส่วนเกินที่ส่งผลให้สต็อกข้าวในประเทศมีมากขึ้น ท่ามกลางภาวะที่อัตราการบริโภคข้าวของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อัตราการบริโภคข้าวต่อคนลดลงเหลือ 61.8 กิโลกรัมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงจากระดับ 61.9 กิโลกรัมของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ยอดส่งออกข้าวลดลงนั้น มาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ บวกกับการใช้พื้นที่นาปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวได้ในปริมาณที่ลดลง

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยซื้อข้าวทั้งหมด 42,839 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous rice - medium grain) จำนวนรวม 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2018-20 มกราคม 2019 ข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย (glutinous rice - long grain) จำนวน 2,839 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 และข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous rice - long grain) จำนวนรวม 14,000 ตัน จากประเทศไทยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 13 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 81,893 เยนต่อตัน หรือประมาณ 719 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 88,444 เยนต่อตัน หรือประมาณ 777 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีผู้ร่วมการประมูล 6 ราย และรัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 39,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561- 20 มกราคม 2562 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากประเทศไทยจำนวนรวม 21,000 ตันโดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการประมูลครั้งนี้มีราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 83,805 เยนต่อตัน หรือประมาณ 746 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 90,509 เยนต่อตัน หรือประมาณ 806 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน

ในการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวสาร/ข้าวกล้อง) 22,500 ตัน และข้าวหัก 2,500 ตัน ปรากฏว่าทางการญี่ปุ่นสามารถซื้อและขายข้าวได้เพียง 4,429 ตันเท่านั้น แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 3,273 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 500 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,172 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,717 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯจำนวน 1,810 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 966 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,512 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเหนียวเมล็ดสั้นของสหรัฐฯจำนวน 212 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,609 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,155 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเมล็ดกลางของออสเตรเลียจำนวน 100 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 974 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,519 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเมล็ดยาวของไทยจำนวน 514 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,470 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,015 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับข้าวหักนั้นมีจำนวน 1,156 ตัน ประกอบด้วยข้าว Granulated non-glutinous rice ของสหรัฐฯ จำนวน 700 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 692 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,078 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว crushed rice ของสหรัฐฯ จำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 992 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,429 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าว Granulated non-glutinous rice ของไทยจำนวน 200 ตัน ราคาซื้อเข้า (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,638 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ราคาขายออก (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 2,067 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยมีอัตราภาษีที่ชำระเพิ่มที่ 8%

สำหรับการประมุลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สามารถซื้อและขายข้าวได้จำนวน 3,100 ตัน จากที่กำหนดไว้ 25,000 ตัน โดยข้าวที่มีการประมุลได้แบ่งเป็น ข้าวกล้องเต็มเมล็ด (Whole grain/brown rice) จำนวน 1,944 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทย และเป็นข้าวหักจำนวน 1,156 ตัน จากประเทศสหรัฐฯและไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดของไทยสามารถประมุลได้จำนวน 204 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,522 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวหักของไทยประมุลได้จำนวน 500 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 526 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 925 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและขายจะอยู่ที่อัตรา 8%

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อย โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 362-369 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 1-2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับที่ 361-367 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนราคาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 เนื่องจากในช่วงนั้นความต้องการข้าวจากต่างประเทศค่อนข้างเบาบาง โดยในช่วงนี้ผลผลิตข้าวฤดูใหม่เริ่มออกสู่ตลาดแล้วแต่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากในฤดูนี้รัฐบาลได้ปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรขึ้นอีกประมาณ 11-13% โดยคาดว่าในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ (summer-sown rice) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 99.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.8%

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (1 ตุลาคม 2018-30 กันยายน 2019) ได้แล้วประมาณ 11.997 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งจัดหาได้แล้วประมาณ 7.713 และ 3.721 ล้านตันตามลำดับ

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ปีการตลาด 2018/19 สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และสำหรับข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นมาที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) ทั้งนี้ ในปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 38.177 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 37.5 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนประมาณ 27.25 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 11.01 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.74 ล้านตันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนประมาณ 60.587 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.177 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 55.412 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 33.135 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.85 ล้านตัน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.625 ล้านตัน ในเดือนที่แล้ว

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (เมษายน-กันยายน) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.42 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.08 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.13 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 3.72 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.29 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 3.782 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ 3.875 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.253 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับ 2.129 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1.529 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับ 1.756 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วง 6 เดือนแรกข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,082 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 411 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 107.89 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณกักเก็บที่ 106.37 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่ลดลงประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับ 109.24 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 67% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

คณะกรรมการการค้าสหภาพยุโรป (The European Commission) ได้เผยแพร่ผลสรุปของการตรวจสอบกรณีของการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (the least developed countries; LDCs) เช่น กัมพูชา และเมียนมาร์

ตามรายงานการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะต้องมีการใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมข้าวในสหภาพยุโรป ซึ่งคำสั่งคุ้มครอง (the safeguard clause) ที่จะออกมาจะรวมถึงการใช้มาตรการทางภาษีสำหรับการนำเข้าจากประเทศเหล่านี้เป็นระยะเวลาสามปีตามที่ระบุไว้ในระเบียบเฉพาะ โดยคณะกรรมาธิการเสนอให้ใช้อัตราภาษีที่ 175 ยูโรต่อตันในปีแรก (ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และลดลงในปีที่สองและสาม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตข้าวในสหภาพยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ และขณะนี้คณะกรรมาธิการก็พร้อมที่จะยกเลิกข้อยกเว้นทางภาษีที่ให้แก่ประเทศดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ปี 2019

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ภายในคณะกรรมการระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (the System Committee of General Preference ;GSP) ซึ่งอาจจะมีการประชุมในเดือนธันวาคมนี้

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 199,124 ตัน ลดลงประมาณ 3.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 206,051 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 20,018 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 16471,965 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 179,106 ตัน ลดลงประมาณ 5.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 189,580 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,446 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 37,887 ตัน ฝรั่งเศส 27,030 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,660 ตัน โปแลนด์ 10,454 ตัน อิตาลี 18,862 ตัน โปรตุเกส 16,461 ตัน เบลเยียม 12,143 ตัน สเปน 12,066 ตัน เยอรมนี 12,720 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,546 ตัน สวีเดน 4,259 ตัน บัลแกเรีย 4,703 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -30 ตุลาคม 2561 มีการส่งออก 30,609 ตัน ลดลง 40.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,458 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 23,173 ตัน ลดลงประมาณ 48.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,755 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 7,436 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 10.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,703 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,378 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ตุลาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 15,606 ตัน สเปน 4,545 ตัน โปรตุเกส 5,817 ตัน เนเธอร์แลนด์ 771 ตัน โปแลนด์ 792 ตัน โรมานี 342 ตัน กรีซ 457 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-

31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

## **สหรัฐอเมริกา**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 490.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 494.3 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 143.6 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 148.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 111.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม สหรัฐฯ กัมพูชา เนปาล เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.8 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 100.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.3 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.2 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.5 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.1 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 163.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 160.7 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 113.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 21.1 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.7 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.9 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.5 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 8.4% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.0 ล้านตันข้าวสาร



กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 48.7 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2561 และ 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะในปี 2561 จะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศสำคัญที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2.1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.9 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักและเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนในปี 2562 ประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาสำหรับอิมพอร์ตคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 2.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.7 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.9 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)